

Số: 34/BC-UBND

Quảng Thái, ngày 05 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO
Về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5
và chương trình công tác của UBND xã tháng 6 năm 2019

Qua soát xét tình hình và căn cứ vào nghị quyết HĐND xã về việc phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Các cấp, các ngành, cán bộ và nhân dân trên địa bàn đã nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện và đạt được những kết quả trên các lĩnh vực Kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trong tháng 5, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Trong tháng 5/2019, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận, các cán bộ, công chức thuộc UBND xã đã tham mưu UBND xã chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Nông nghiệp.

- Tích cực chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Hè Thu, với phương châm vẫn là: “Thu hoạch lúa Đông Xuân đến đâu, làm đất gieo cấy vụ Hè Thu đến đó” để phấn đấu thu hoạch vụ Hè thu 2019 xong trước ngày 30/8/2019. Với diện tích lúa 372 ha, đạt 100% kế hoạch; Cơ cấu giống cấp I đạt 98%, và đảm bảo khung lịch thời vụ đề ra; Chỉ đạo các HTX nông nghiệp thường xuyên phối hợp Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp điều tra, dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh và có biện pháp phòng trừ kịp thời.

- Trong thời gian qua, tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã xảy ra khá phức tạp. Ngày 20/5/2019, UBND xã đã chỉ đạo Ban Chăn nuôi Thú y xã tiến hành kiểm tra. Từ ngày 23/5/2019 đã chỉ đạo lấy 09 mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính. UBND huyện đã ban hành Quyết định công bố dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Quảng Thái. Tình hình dịch bệnh, số lượng và trọng lượng tiêu hủy đến 16 giờ, ngày 04/6/2019, cụ thể như sau: Tổng số lợn chết, tiêu hủy: 174 con, với trọng lượng là 7803 kg.

Đã phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện khẩn cấp kiểm tra, tiêu hủy ngay số lợn mắc bệnh; thực hiện việc vệ sinh, tiêu độc khử trùng. Hạn chế người, phương tiện ra, vào vùng dịch; giám sát chặt chẽ, nghiêm cấm các hành vi vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn ra, vào vùng dịch; tăng cường giám sát tình hình sức khỏe đàn lợn tại các hộ nuôi trong khu vực; hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học và vận động chủ chăn nuôi tự mua hóa chất tiêu độc, thường xuyên vệ sinh chuồng trại theo hướng dẫn của thú y.

2. Xây dựng, tài nguyên môi trường và tiểu thủ công nghiệp

Tập trung chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là điều chỉnh quy

hoạch sử dụng đất năm 2019, định hướng đến năm 2020. Tiếp tục chỉ đạo bộ phận Địa chính khảo sát, mở rộng mặt bằng khuôn viên Trường Mầm Non, Trường THCS Lê Xuân để chỉnh trang khuôn viên trường học. Phối hợp với các đơn vị liên quan lập thủ tục trình UBND huyện về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết và thông báo thu hồi đất Khu phố chợ tại vùng trung tâm xã, tỷ lệ 1/500.

Công trình giao thông Cảng họ Lê đang tiến hành thi công sang lắp và nâng cấp mặt bằng. Đã tổ chức đấu thầu công trình đường giao thông trục thôn Lai Hà.

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tổ chức đấu thầu qua mạng Trường mầm non Quảng Thái, trường tiểu học Quảng Thái chuẩn bị khởi công.

Thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cho các tầng lớp nhân dân về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án thu gom rác thải trên địa bàn xã. Chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày Chủ Nhật Xanh do UBND Tỉnh phát động.

Chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2019. Đã tiếp nhận và hoàn thành hồ sơ chuyển lên cấp trên giải quyết **03 hồ sơ: 01 trường hợp thừa kế, 02 trường hợp tặng cho.**

3. Tài chính ngân sách

Đã tập trung chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch thu ngân sách xã năm 2019. Trong đó đã tổ chức thu tiền lệ phí và các dịch vụ trên địa bàn. Ngoài ra, chỉ đạo việc thực hiện lập hồ sơ quyết toán các công trình, dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng theo đúng quy định.

4. Văn hóa – xã hội

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ổn định trường lớp để nâng cao chất lượng dạy và học, chỉ đạo các trường học tổ chức thi học kỳ II, tổng kết năm học 2018-2019.

Thực hiện tốt các chương trình y tế cộng đồng, chăm sóc công tác khám và chữa bệnh sức khỏe cho nhân dân và phòng chống dịch bệnh theo kế hoạch của cấp trên. Tập trung chỉ đạo và đẩy mạnh công tác tuyên truyền XKLD tại các nước.

Triển khai kế hoạch tổ chức Tháng hành động về vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2019 và dự lễ mítting Ngày thế giới không thuốc lá 31/5/2019.

5. Quốc phòng-an ninh, nội chính

- Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được ổn định, giữ vững. Đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn trọng các dịp lễ trong năm.

Tiếp tục chỉ đạo công tác kiểm tra, xử lý đối với những hộ có đồ máy có công suất lớn đánh bắt trái phép trên vùng Phá Tam giang theo chỉ đạo của UBND huyện.

- Đã chỉ đạo xây dựng các kế hoạch để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ Quân sự -quốc phòng trong năm 2019; chủ động tham mưu tổ chức đăng ký thanh niên trong độ tuổi 17, rà soát và lập danh sách độ tuổi 18-25 chuẩn bị nguồn tuyển quân 2020, huấn luyện lực lượng dân quân cơ động giáo dục chính trị-quân sự và phương

tiện kỹ thuật, dự nguồn tuyển quân hàng năm, phúc tra đăng ký dân quân rộng rãi trên địa bàn.

- Chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn. Tạo mọi điều kiện để Ban Trị sự Phật giáo huyện tổ chức Đại lễ Phật đản năm 2019, PL-2563, nắm tình hình nhân dịp diễn ra Đại lễ Phật đản Vesak Phật lịch 2563-Dương lịch 2019; tổ chức đoàn lãnh đạo xã đến thăm hỏi, động viên các vị chức sắc, chức việc trong Ban Trị sự Phật giáo Phong Hà và Đông Hồ.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt QĐ 48/2018, CT 17, CT 19 của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của UBND huyện và cấp trên về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan UBND xã.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao hiệu lực hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước, làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo nếu có. Đặc biệt là nâng cao hiệu quả hoạt động bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã. Đồng thời duy trì và áp dụng tốt hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015 tại UBND xã. Trong tháng bộ phận Tư pháp đã đăng ký hộ tịch 11 trường hợp, khai tử 6 trường hợp, kết hôn 6, xác nhận hôn nhân 6, hòa giải 01 trường hợp; chứng thực bản sao từ bản chính 66 trường hợp, chứng thực chữ ký 15 trường hợp.

- Tiếp tục triển khai thực tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân đúng theo quy định của pháp luật. Nhờ làm tốt công tác tiếp dân định kỳ và công tác hòa giải ở cơ sở, qua đó các đơn thư khiếu nại, tố cáo không xảy ra trên địa bàn xã.

II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được việc triển khai thực hiện nhiệm vụ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục, đó là:

1. Việc chấp hành giờ giấc làm việc của một số cán bộ, công chức chưa nghiêm túc; tình trạng đi muộn về sớm ở một số bộ phận, đoàn thể vẫn còn xảy ra.

2. Một số bộ phận chưa chủ động trong việc chuẩn bị nội dung báo cáo tại các cuộc hội họp thường kỳ của UBND xã (VHXH, ĐCXĐ, Công an, Ngân sách, không thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính khi công dân đến liên hệ giao dịch theo quy trình TTHC theo lĩnh vực được phân công mà đùn đẩy qua các bộ phận khác, cụ thể như bộ phận VHXH(phụ trách CSTBXH).

III. NHIỆM VỤ THÁNG 6/2019

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của UBND xã trong tháng 5; trong tháng 6/2019, UBND xã yêu cầu từng bộ phận và các cán bộ, công chức trong UBND xã cần tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến gieo trồng vụ Hè Thu đảm bảo khung lịch thời vụ; chủ động các phương án phòng chống hạn, mặn. Tiếp tục đẩy

manh triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2019.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện các chương trình trọng điểm trong năm 2019. Trong đó quan tâm huy động các nguồn lực, lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn để tổ chức thực hiện đạt kết quả, mục tiêu kế hoạch đề ra (các công trình xây dựng cơ bản, các mô hình phát triển sản xuất đã được phê duyệt...).

3. Tập trung phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; trong đó thực hiện đồng bộ các giải pháp để không chế và không để dịch bệnh lây lan diện rộng, nhất là quyết tâm không để dịch bệnh phát sinh trên diện rộng; thực hiện nghiêm túc việc lập biên bản tiêu hủy và xử lý lợn bị bệnh theo đúng quy định.

4. Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc đẩy mạnh việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2020. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, giải quyết dứt điểm các trường hợp vướng mắc về đất đai; tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đợt 2/2019 (các lô đất khu vực chợ Nịu và đất xen ghép) tạo điều kiện phát triển dịch vụ khu trung tâm và tạo quỹ đất bán đấu giá cho những năm tới. Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Ngày chủ nhật xanh và tạo sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân; kế hoạch phân loại rác thải tại các địa phương.

5. Chỉ đạo Chi hội trang trại, các hộ có rừng phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện triển khai thực hiện tốt phương án quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, trong đó tập trung cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt trong những ngày nắng nóng.

6. Tiếp tục triển khai nhiệm vụ phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản đang triển khai. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác lập hồ sơ quyết toán các công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành đưa vào sử dụng theo đúng quy định.

7. Tập trung đẩy mạnh công tác thu ngân sách năm 2019, trong đó, chú trọng việc đôn đốc thu các loại quỹ và thu khác ngân sách nhằm đảm bảo tốt cho nhiệm vụ chi và việc xử lý các vấn đề tồn đọng trong lĩnh vực ngân sách của xã.

8. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp, công tác bàn giao học sinh lớp cuối cấp (trẻ 6 tuổi vào lớp 1, học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6, học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10). Chỉ đạo các trường học trên địa bàn có kế hoạch phối hợp với các ban ngành đoàn thể các cấp, gia đình học sinh để tổ chức các hoạt động hè vui tươi, bổ ích cho học sinh; chú trọng đến sự an toàn tính mạng học sinh trong dịp hè; không để xảy ra tình trạng đuối nước, tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm; vận động các học sinh tham gia vào các hoạt động Đội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa tại địa phương. Đồng thời tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia 2019.

9. Thực hiện tốt các chương trình y tế cộng đồng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và phòng chống dịch bệnh trong mùa Hè. Đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông dân số-lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức của người dân về chính sách dân số- kế hoạch hoá gia đình.

10. Tiếp tục triển khai hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

11. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước, đặc biệt là nâng cao hiệu quả hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã. Đồng thời duy trì và áp dụng tốt hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015 tại UBND xã. Phấn đấu duy trì và nâng hạng xếp loại công tác cải cách hành chính năm nay của xã loại tốt.

12. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận, từng cán bộ công chức đề tham mưu cho HĐND, UBND xã xây dựng ban hành các văn bản triển khai thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ 8-HĐND xã khóa VIII.

Trên đây là tình hình thực hiện tháng 5 năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2019. UBND xã yêu cầu các thủ trưởng các cơ quan đơn vị, trưởng ban ngành, đoàn thể, ban điều hành các thôn, cán bộ, công chức chuyên môn chủ động lập kế hoạch tổ chức thực hiện một cách cụ thể, nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- TV Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Các ban ngành, MT và đoàn thể cấp xã;
- Các cơ quan và thôn đóng trên địa bàn;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Ngọc Bảo